



Mastery
 เป็นนายตนเอง



Originality
 สร้างสิ่งใหม่



People Centered
 ใส่ใจประชาชน



Humility
 ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มติชน	<p>วิจัยกัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผย กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ยืนยันว่า สธ.ไม่ได้ต่อต้านกัญชา และสนับสนุนให้นำมาใช้ทางการแพทย์ แต่เพราะกัญชามีกฎหมายยาเสพติดกำกับอยู่ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน สธ.ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศึกษา วิจัย ก่อนนำมาใช้กับผู้ป่วย หวังว่า ในอนาคตจะมีข้อมูลศึกษาวิจัยจากต่างประเทศมาช่วยสนับสนุนให้มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกเรื่อง คือเรื่องภูมิปัญญาไทย ปัจจุบันมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายใต้สังกัด เช่น กรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งมีสูตรตำรับยาไทยโบราณจำนวนมากที่มีส่วนผสมของกัญชา นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ว่า ออย. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเพียงอย่างเดียว</p>	-
มติชน	<p>งานเฮลท์แคร์เรียนรู้อู่โรค</p> <p>- เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. เปิดเผยว่า งานเฮลท์แคร์ เรียนรู้อู่โรค 2019" ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.62 ที่ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี สปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรีวันละ 2,000 โดส รวม 8,000 โดส ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อไปรับการฉีดวัคซีนได้ตลอด 4 วัน หากยังไม่เพียงพอได้สำรองไว้อีก 2,000 โดส รวม 10,000 โดส ผู้สนใจสามารถหาคิวอาร์โค้ดได้ที่หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ในเครือมติชน</p> <p>สำหรับกลุ่มเสี่ยงป่วยแล้วมีอาการรุนแรง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน จนถึง 2 ปี 3.ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี 4.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 5.ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 6.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม</p> <p>สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่กทม.ล่าสุด สปสช.เขต 13 กทม. ได้เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีน โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าจองสิทธิเพื่อ ฉีดวัคซีนได้ที่ https://bkk.nhso.go.th/ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้</p>	-
เดลินิวส์	<p>นโยบาย UCEP</p> <p>- เสนอบทความ นพ.สัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการ สผ. กล่าวในการเสวนาการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ "2 ปี UCEP ไทย จะก้าวต่อไปอย่างไร : Next Step for UCEP" ว่า ภายหลังจากเสวนา มีมติเป็นข้อเสนอแนะที่ต้องแก้ไข ประกอบด้วย 1. การแก้ไขประกาศ สธ. 3 ฉบับ ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรมกับผู้ป่วย 2. เร่งรัดการแก้ไขระเบียบให้รองรับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาคืนแก่สถานพยาบาลกองทุนต่างๆ 3. จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อเบิกจ่ายให้กับสถานพยาบาลแทนกองทุนที่ไม่มีศักยภาพพอจ่าย 4. พัฒนาเกณฑ์โปรแกรมการคัดแยก ระดับความฉุกเฉิน ให้มีความถูกต้องแม่นยำในการคัดแยก 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในการรับบริการของโครงการ 6. กำหนดนิยามคำว่า พันธกิจให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิประชาชน 7. ปรับระบบการคิดราคาและเวชภัณฑ์ในบัญชีแนบท้ายให้เหมาะสม 8. พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถอุทธรณ์ได้ 9. ชื่อโครงการ ควรเปลี่ยนจาก "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ "เป็น" เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" ใกล้เคียงที่โน้มน้าวไปนั้น 10.</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	การออกประกาศ ระเบียบ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของภาครัฐควรมีให้มีส่วนผู้บริโภคมามีส่วนร่วม 11. เร่งรัดให้มีการพัฒนาโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินในการลดความแออัด และให้บริการอย่างมีมาตรฐาน	
เว็บไซต์มติชน	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในประเทศไทย ปี 62 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 14,294 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-3 ปี ในปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย. - พ.ค. โดยพบผู้ป่วยในเดือน พ.ค. 2,085 ราย คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนและช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อาศัยอยู่รวมกัน ขอแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดเรียน ส่วนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กควรมีการเฝ้าระวังโรค คัดกรองดูอาการของเด็กตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สอนเด็กล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรมทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่นหลังจากการใช้งานทุกครั้ง</p>	-
ไทยรัฐ	<p>ประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.เปิดการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษประจำปี 62 เรื่องการประเมินและประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลตรวจรักษาพิเศษในหน่วยตรวจพิเศษโรคหัวใจและห้องสวนหัวใจ หน่วยไตเทียม หน่วยส่องกล้อง หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือพิเศษ และการตรวจพิเศษหน่วยเคมีบำบัด ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย การให้บริการตรวจรักษาพิเศษจำเป็นต้องมีพยาบาลตรวจรักษาพิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ โดยให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนตรวจขณะตรวจและหลังตรวจ ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้การตรวจรักษาพิเศษดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งขณะนี้มีพยาบาลตรวจรักษาพิเศษทั่วประเทศกว่า 1,500 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และในศูนย์ไตเทียมของโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่</p>	-
มติชน เว็บไซต์มติชน	<p>โรคและภัยสุขภาพที่มาพร้อมกับหน้าฝน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. แนะนำโรคและภัยสุขภาพที่มาพร้อมกับหน้าฝน อยากรู้ประชาชนเฝ้าระวังมีด้วยกัน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.กลุ่มโรคติดต่อทางระบบหายใจ โดยโรคที่พบบ่อยคือ โรคหวัดธรรมดา และโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ 2.โรคไข้เลือดออก 3.โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคท้องร่วง โรคอหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ ไวรัสตับอักเสบบี 4.โรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู 5.ภัยสุขภาพที่มากับฝนและต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ การกินเห็ดพิษ</p>	-
เดลินิวส์ แนวนหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>อหิวาห์หมู</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการรับมือและป้องกันโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่กำลังระบาดในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว รวมทั้งยังในประเทศเวียดนามและกัมพูชา ว่า ได้ดำเนินการป้องกัน ใช้มาตรการเชิงรุกมาต่อเนื่องในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้ดำเนินการระยะเร่งด่วน ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค สำหรับระยะยาวได้สร้างโรงทำลายซากสัตว์ติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อ ASF คงทนในสภาพแวดล้อมสูงหากฝังหรือเผาอาจมีเชื้อตกค้างและแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม</p> <p>ด้าน นพ.อัมรินทร์ รวยอาจิน รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีโรคดังกล่าวเกิดจากดีเอ็นเอไวรัสชนิดที่ไม่ติดต่อกันจากสัตว์สู่คน ทางกรมได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด ขอย้ำว่าการรับประทานเนื้อหมู ควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ยืดหลักสุก ร้อน สะอาด โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนทุกครั้ง เพื่อทำลายเชื้อโรคที่</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	อาจจะปนเปื้อน ถ้ารับประทานเนื้อหมูสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงต่อการรับเชื้อก่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำชนิดต่าง ๆ เช่น เชื้อแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ, อาหารเป็นพิษ, อูจจาระร่วง เป็นต้น และควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง	
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ศูนย์ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมผู้นำ 9 ประเทศอาเซียนร่วมเปิดศูนย์ การแพทย์ทหารอาเซียน และคลังเก็บสิ่งของ ช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (เดลซา) ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จ.ชัยนาท ย้ำจุดยืนของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ที่มีแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอาเซียนจากเหตุภัยพิบัติให้ทันทั่วถึง โดยครอบคลุมประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม ซึ่งศูนย์เดลซาของไทยสามารถส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน (เอซีเอ็มเอ็ม) จะมีบทบาทในการประสานงานความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับการแพทย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมการแพทย์ทหารบก</p>	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch